

Số: 85 /KH-CĐTMDL

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Khắc phục các tiêu chuẩn không đạt trong kiểm định đánh giá ngoài của Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch năm 2024

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-KĐGDVN ngày 26/01/2024 của Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam về việc công nhận kết quả đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch; Căn cứ vào những tiêu chuẩn chưa đạt trong các tiêu chí đánh giá. Nhà trường xây dựng kế hoạch khắc phục các tiêu chuẩn không đạt trong các tiêu chí đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo của trường năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Khắc phục những tồn tại trong công tác bảo đảm chất lượng năm 2023, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch;

Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người lao động về công tác đảm bảo chất lượng, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong nhà trường.

II. NỘI DUNG

Năm 2024, công tác bảo đảm chất lượng của nhà trường tập trung các công việc trọng tâm:

- Tiếp tục vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đã được công nhận trong quyết định số 17/QĐ-KĐGDVN ngày 26/01/2024 của Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam về việc công nhận kết quả đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

- Khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt theo tình hình thực tế của Nhà trường để các tiêu chuẩn đó đảm bảo theo quy định yêu cầu trong hệ thống đảm bảo chất lượng.

Căn cứ các nội dung trên, nhà trường lập kế hoạch khắc phục các tiêu chuẩn không đạt trong các tiêu chí tự đánh giá chất lượng trường năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Tiêu chí, tiêu chuẩn	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện/Phối hợp	Thời gian hoàn thành
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý Tiêu chuẩn 1.6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn.	Gửi Công văn đề nghị Bộ Công Thương phê	P. TC-HC	Tháng 7/2024

STT	Tiêu chí, tiêu chuẩn	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện/Phối hợp	Thời gian hoàn thành
	các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.	duyet về việc thành lập Hội đồng Trường		
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo <u>Tiêu chuẩn 2.4:</u> Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học	Xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo theo hình thức tích lũy mô-đun; tín chỉ Tổ chức thực hiện đào tạo theo hình thức tích lũy mô-đun; tín chỉ theo kế hoạch	P. ĐT – KH P. ĐT – KH/ Các khoa	Tháng 9/2024 Theo kế hoạch
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động <u>Tiêu chuẩn 3.3:</u> Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.	Đăng ký dự thi kỹ năng nghề theo quy định.	Giảng viên các khoa	Theo kế hoạch cấp trên
	<u>Tiêu chuẩn 3.4:</u> Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.	Tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường	Các đơn vị trong nhà trường	Theo nhiệm vụ năm học
	<u>Tiêu chuẩn 3.15:</u> Đội ngũ, viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.	Rà soát hồ sơ chuyên môn, lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ viên chức, người lao động.	P. TC-HC	Tháng 9/2024
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình	Lập kế hoạch xây dựng chương trình bảo đảm việc liên thông	P. ĐT – KH/ Các khoa	Theo kế hoạch

STT	Tiêu chí, tiêu chuẩn	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện/Phối hợp	Thời gian hoàn thành
	Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.	giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định		
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.	Tổ chức mua sắm bổ sung thiết bị đào tạo theo đúng quy định khi được Bộ Phê duyệt	P. QTĐS/ P. TCKT	Theo tiến độ phê duyệt
	Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế Tiêu chuẩn 6.5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với	Tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ	P. ĐTKH	Từ tháng 6/2024

STT	Tiêu chí, tiêu chuẩn	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện/Phối hợp	Thời gian hoàn thành
	các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường			

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đơn vị, cá nhân được phân công, tổ chức thực hiện và hoàn thành theo đúng thời gian của kế hoạch;

- Lập báo cáo gửi cho Hiệu trưởng sau khi thực hiện xong kế hoạch. Báo cáo các đơn vị gửi về phòng TTKT & ĐBCL để theo dõi, tổng hợp và trình Hiệu trưởng.

Để bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, từng bước xây dựng nhà trường thành trường chất lượng cao. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. / *TS*

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (c/đạo);
- Các đơn vị (t/hiện);
- Đăng website;
- Lưu: VT, TTKT&ĐBCL.



TS. Nguyễn Đức Trung